

Long Giang Foundation - Thư chúc mừng năm mới 2025

Nhân dịp năm mới Ất Ty 2025, **Long Giang Foundation** xin trân trọng gửi đến Quý đối tác, khách hàng & toàn thể CBNV cùng gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.



THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN ẤT TỶ 2025

Quý Khách hàng, Đối tác, Cổ đông và toàn thể Cán bộ Nhân viên thân mến!

Nhân dịp Xuân mới Ất Tỵ 2025, thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển Long Giang, tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, Đối tác, Cổ đông và toàn thể đồng nghiệp cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành

Kính thưa Quý vị,

Khi nhìn lại hành trình của Long Giang trong năm 2024, tôi không chỉ thấy những công trình đã hoàn thành, những con số hay những hợp đồng được ký kết. Tôi thấy được tinh thần và bản sắc của Long Giang – một tập thể kiên định, tận tâm và luôn sẵn sàng chinh phục những giới hạn mới. 2024 là một năm không hề dễ dàng. Chúng ta đã bước vào những dự án đầy thách thức, yêu cầu kỹ thuật khắt khe, tiến độ gấp rút đẩy mọi giới hạn lên cao nhất. Đặc biệt, các dự án của Masterise đã trở thành một thử thách lớn mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng chính trong những áp lực ấy, Long Giang đã khẳng định bản lĩnh của mình. Chúng ta không chỉ hoàn thành, mà còn làm tốt hơn mong đợi. Đó không chỉ là thành công của công ty, mà là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Không chỉ là những dự án, năm 2024 còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong cách thức vận hành. Phòng Kinh tế Hoạch ra đời, giúp Long Giang chủ động hơn trong công tác đấu thầu, nâng cao hiệu quả quản lý. Việc đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu từ văn phòng đến công trường không chỉ mang lại sự chuyên nghiệp mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự gắn kết của cả một tập thể.

Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là những bước tiến ấy. Điều khiến tôi thực sự cảm động chính là những con người Long Giang. Tôi thấy sự kiên trì, sự tận tâm và trách nhiệm của tập thể Long Giang, những người luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Mỗi người một vai trò, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu: xây dựng một Long Giang vững vàng, đáng tin cậy, và luôn tiến về phía trước.

Thưa Quý vị,

Bước sang năm 2025, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều cơ hội và thách thức. Nhưng với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, với sự đồng hành của Quý khách hàng, Đối tác và tinh thần nhiệt huyết của toàn thể CBNV, tôi tin rằng Long Giang sẽ tiếp tục vươn xa, chinh phục những đỉnh cao mới.

Nhân dịp năm mới, một lần nữa, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả Quý vị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Long Giang. Kính chúc Quý khách hàng, Đối tác, Cổ đông và toàn thể anh chị em Long

**TM. CÔNG TY CP XD NÉN MÓNG LONG GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

